

**คำถาม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร**

**คำตอบ** ข้อมูล จปฐ. คือ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบคลุม รวมไปถึงหมู่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบคลุม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ

**คำถาม ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร**

**คำตอบ** ข้อมูล กชช.๒ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก ๒ ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง(ตัวชี้วัดใดบ้าง) ที่ควรได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น ๓ ระดับ คือ

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ (ล้ำหลัง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒ (ปานกลาง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓ (ก้าวหน้า)

**คำถาม การจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร**

**คำตอบ** เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรี การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และช่วยเหลือเยียวยาสตรี

**คำถาม การสมัครเป็นสมาชิกกองทุน ต้องอย่างไร**

**คำตอบ** สมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

๑. ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง

สำหรับกรุงเทพฯ สมัครที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต ๓๔ เขต ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)

๒. ทางเว็บไซต์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (www.womenfund.in.th)

สมัครสมาชิกประเภทองค์กร

สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๒๕๕ บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

**คำถาม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร มีใครเป็นผู้บริหารกองทุน**

**คำตอบ**

๑. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด มี คคส.จ. เป็นผู้บริหารกองทุนฯ และอนุมัติโครงการโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คคส.ต. สำนักงานตั้งอยู่ที่ใดสอบถามที่ได้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร มี คคส.กทม. เป็นผู้บริหารกองทุน และอนุมัติโครงการ สำนักงานตั้งอยู่ที่ สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กทม.๑๐๔๐๐.

**คำถาม เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จัดสรรให้อย่างไร**

**คำตอบ** จัดสรรให้เป็นเงินกองทุน จังหวัดละ ๗๐ -๑๓๐ ล้านบาท ตามจำนวนประชากรกรมการปกครอง ปี ๒๕๕๓ ซึ่งจำแนกเป็น ๓ ส่วน คือ ขนาดจังหวัด เงินกองทุน เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน งบบริหาร

**คำถาม ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ต่างจากประเภทเงินอุดหนุนอย่างไร**

**คำตอบ** ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงินให้สมาชิกกู้ยืม ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๓ บาท/ปี ชำระคืนภายใน ๒ ปี

ประเภทเงินอุดหนุน เป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความรู้ พัฒนาภาวะผู้นำ ดูแลคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาของสตรี โดยไม่ต้องส่งคืนกองทุน เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาสหรือชุมชนในภาพรวม

**คำถาม สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนได้โครงการละเท่าไร**

**คำตอบ** โครงการละไม่เกิน ๒ แสนบาท ทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน

**คำถาม คณะกรรมการกองทุนฯ เสนอขอรับเงินกองทุนได้หรือไม่**

**คำตอบ** ไม่ได้ ผู้จะขอรับเงินกองทุนฯ ต้องเป็นสมาชิก ๒ ประเภทเท่านั้น แต่สามารถเสนอในนามสมาชิกกองทุนฯ ได้

**คำถาม สมาชิกประเภทบุคคล รวมกลุ่มกัน ๕ คนขึ้นไป อยู่คนละตำบลได้หรือไม่**

**คำตอบ** ควรอยู่ภายในตำบลเดียวกัน เนื่องจากแต่ละตำบลจะมี คคส.ต. ดูแลสมาชิกภายในตำบลของตนเอง

**คำถาม สมาชิกกองทุนฯ อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน รวมกลุ่มกันขอรับการสนับสนุนโครงการได้หรือไม่**

**คำตอบ** ระเบียบไม่ได้ห้ามไว้ แต่ คคส.ต. ควรพิจารณาให้มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนเป็นอันดับแรกก่อน

**คำถาม เมื่อสมาชิกกองทุนฯ ส่งโครงการขอกู้เงินแล้ว โครงการจะไปไหนและเมื่อไรจะได้รับเงินกู้**

**คำตอบ** กรณีภูมิภาค (๑) คคส.ต.จะประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการ (๒) คคส.ต. ส่งโครงการให้ คคส.จ เพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ (๓)คคส.จ.แจ้งผลการอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีของ คคส.ต (๔) คคส.ต แจ้งให้สมาชิก (เจ้าของโครงการ)มาทำสัญญา กับ คคส.ต. (๕)โอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้

กรณี กทม. (๑) คคส.กทม.ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ (๒)คคส.กทม.แจ้งผลการอนุมัติให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโอนเงินเข้าบัญชีของ คคส.กทม. (๓) คคส.กทม. แจ้งให้สมาชิก(เจ้าของโครงการ)มาทำสัญญา (๕)โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก

**คำถาม เมื่อสมาชิกได้เงินกู้ไปแล้ว จะแบ่งเงินกันไปทำกิจกรรมตามอาชีพของตนเองได้หรือไม่**

**คำตอบ** สมาชิกที่รวมกลุ่มกันเสนอโครงการเพื่อให้สมาชิกได้มีความรับผิดชอบร่วมกันหรือประกอบกิจกรรมร่วมกันในรูปกลุ่ม หากจะทำกิจกรรมเฉพาะอาชีพเป็นรายบุคคล ควรกู้เงินกองทุนอื่นที่มีการสนับสนุนอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น